
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2565 

วันศุกร์  ที่  5  เดือนสิงหาคม  2565   เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

ผู้เข้าประชุม 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหตุ 
1 นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์  อึงสะกาว 09.00 น.  
2 นายค าดี   บุญพา รองประธานสภาฯ ค าดี   บุญพา 09.00 น.  
3 นายธนวัฒน์  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 ธนวัฒน์  บุญพา 09.00 น.  
4 นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่  2 ธัญญรัตน์  โพธิตาทอง 09.00 น.  
5 นายสุรชัย  ศรีหวัง ส.อบต.หมู่ที่  3 สุรชัย  ศรีหวัง 09.00 น.  
6 นายบุญปนั  ประทัยบุตร ส.อบต.หมู่ที่  4 บุญปนั  ประทยับุตร 09.00 น.  
7 นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ  บัวผนั 09.00 น.  
8 นางสาวอนงค์  โมคา ส.อบต.หมู่ที่  6 อนงค์  โมคา 09.00 น.  
9 นายชัยพร  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  8 ชัยพร  บุญพา 09.00 น.  
10 นายพรพบิูลย์   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  10 พรพิบูลย์   บญุภา 09.00 น.  
11 นางบุญน า  ยมดหาด ส.อบต.หมู่ที่  11 บุญน า  ยมดหาด 09.00 น.  
12 นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่  12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา 09.00 น.  
13 นายธนพล  ซ่วมเชยีง ส.อบต.หมู่ที่  13 ธนพล  ซ่วมเชียง 09.00 น.  
14 นายพี   อินจนัทร ์ ส.อบต.หมู่ที่  14 พี   อินจันทร ์ 09.00 น.  
15 นายสวาท  เชีย่วชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท  เชี่ยวชาญ 09.00 น.  
16 นายวลัลภ  จ าปาศักดิ์  เลขานุการสภาฯ วัลลภ  จ าปาศักดิ ์ 09.00 น.  

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย
เหตุ 

1 นายสุริยา ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา สุริยา ราชมนตรี 09.00 น.  
2 นายเทพ  บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เทพ  บุญอภัย 09.00 น.  
3 นายอนุภัทร  บุญภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 อนุภัทร บุญภา 09.00 น.  
4 นายบุดดี  วงศ์อ่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บุดดี  วงศ์อ่อน 09.00 น.  
5 นางอภัยวรรณ  เข็มพรหยิบ ก านันต าบลบ้านแดง อภัยวรรณ  เข็มพรหยิบ 09.00 น.  
6 นางวิไลวรรณ จันมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 วิไลวรรณ จันมี 09.00 น.  
7 นางอุษา  ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 อุษา  ทองทิพย์ 09.00 น.  
8 นายสุนา  สินทร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 สุนา  สินทร 09.00 น.  
9 นายเวียงชัย  ศรีวิชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 เวียงชัย ศรีวิชา 09.00 น.  
10 นายสุธิษา  กองสะดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สุธิษา  กองสะดี 09.00 น.  
11 นายประเสริฐ  บุญไชย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ประเสริฐ  บุญไชย 09.00 น.  
12 นายสมบุญ  บุญขาว รอง ปลัด อบต.บ้านแดง สมบุญ บุญขาว 09.00 น.  
13 นายพิสุทธิ์  ค าวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 พิสุทธิ์  ค าวิเศษ 09.00 น.  
14 นางจันทิมา  เทียบสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 จันทิมา  เทียบสิงห์ 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย
เหตุ 

15 นายสุรชาติ  ค าภูมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 สุรชาติ  ค าภูมี 09.00 น.  
16 นายนิยม  ธุนันทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 นิยม ธุนันทา 09.00 น.  
17 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ ผกามาส แสงจันทร์ 09.00 น.  
18 นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผอ.กองช่าง ชัยสิทธิ์  อ าเคน 09.00 น.  
19 นายจักรกฤษ  ทีวีโชติ หน.ส านักปลัด จักรกฤษ ทีวีโชติ 09.00 น.  
20 นางปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง ปิยวรรณ มีชัยมาตร์ 09.00 น.  
21 นายธีรพงษ์ บุญพา รองนายก อบต.บ้านแดง ธีรพงษ์ บุญพา 09.00 น.  
22 นายวัชรินทร์  นันทานี รองนายก อบต.บ้านแดง วัชรินทร์  นันทานี 09.00 น.  
23 นางณภัทรกาญจน์ วิยะรัตน์    เลขานุการนายก อบต.ฯ ณภัทรกาญจน์ วิยะรัตน์    09.00 น.  
 
 

หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วได้เรียนเชิญ  
นายประสิทธิ์   อึงสะกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
นางอภัยวรรณ เข็มพรหยิบ ก านันต าบลบ้านแดง ดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุมกับทุกท่าน ขอเป็นก าลังใจให้สมาชิกสภา  
    อบต.ทุกท่านในการพัฒนาหมู่บ้านและในการประชุมในครั้งนี้  
นายเวียงชัย  ศรีวิชา    ผู้ใหญ่หมู่ที่ 12  ขอเสนอเรื่องท่ีดินสาธารณะบ้านไชยวาน บ่อน้ าที่เชื่อมล าห้วยดาน เป็น 

ข้อพิพาทกับชาวบ้าน ไปปรึกษาที่ส านักงานที่ดินๆ  และได้ไปติดต่อ สปก. เอกสารที่ได้
แจกให้ทุกท่านพ้ืนที่สีแดง คือพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ นิติกรแจ้งว่า ที่ดินที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ ไม่มีคนครอบครอง ถือว่าเป็นที่สาธารณะ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ระหว่าง
ชาวบ้านและเจ้าของที่ดิน ใครเป็นผู้ครอบครอง ไม่มีแนวเขต ไม่ปักหมุด ขอฝากให้ท่าน
ที่เก่ียวข้องพิจารณาลงตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าเรื่องยังไม่คืบหน้าจะท าเป็นหนังสือ  

นายสุธิษา  กองสะดี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ดีใจที่ได้เข้าร่วมและรับฟังการประชุมในวันนี้ ขอน าเรียนเรื่อง
โครงการที่เราได้บรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ อยากให้โครงการที่ปรากฏใน
แผน ขอให้เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน เพราะได้ประชุมและปรึกษาหารือกัน
มาแล้ว อยากให้เห็นความจ าเป็นที่เรียงล าดับก่อน-หลังมาแล้ว การด าเนินโครงการแต่
ละโครงการ ขอให้แจ้งสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่ด้วย  

นายบุดดี  วงศอ่์อน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 มีเรื่องสอบถามและขอค าปรึกษา สืบเนื่องจากในหมู่บ้าน  
      งานโครงการขอให้ก่อนลงมือท างานให้แจ้งผู้น าหมู่บ้านให้ทราบด้วยแต่ก่อนป้าย 
       โครงการมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจงาน แต่ปัจจุบันไม่มีรายชื่อกรรมการตรวจรับงาน  
      ขอให้ชี้แจงให้เข้าใจจะได้ตอบค าถามของชาวบ้านที่สอบถามมา 
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ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
- การเรียกประชุมสภาฯอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 และ 54 แห่ง พระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 20 
และ 21 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) จึงเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2565 มีก าหนด 15 วัน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

2/2565  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2565  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอพิจารณา 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ให้กับทางสมาชิกสภาฯได้รับทราบ 

นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ เลขานุการสภาฯ  ระเบียบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คือกฎหมายที่
เราจะพิจารณาเพ่ือประกาศใช้ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง มี
ทั้งหมด 3 วาระ คือ  

  วาระท่ี 1 รับหลักการ 

  วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 

  วาระท่ี 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการตราเป็นข้อบัญญัติ 
ส าหรับวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 คือวาระรับหลักการ โดยการที่จะรับหลักการ
นั้น ระเบียบได้ก าหนดไว้ว่า ต้องให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย สอบถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นจนเป็นที่พอใจ จากนั้นให้ประธานสภาฯ สอบถามเพ่ือลงมติว่าจะรับหลักการใน 
วาระที่ 1 หรือไม่ และเมื่อรับหลักการแล้วก็จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 - 7 คน ตั้ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยก าหนดห้วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่รับ
หลักการในวาระท่ี 1 เป็นเวลา 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ใด
เห็นสมควรจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างฯ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติ ต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติเป็นเอกสาร โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  และที่ประชุมก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องประชุมกันเพ่ือแปรญัตติ
ให้แล้วเสร็จ แล้วส่งร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานบันทึก
ความเห็นอ่ืนต่อประธานสภาฯ และให้ประธานสภาฯ ส่งร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานบันทึกความเห็นอื่นให้สมาชิกสภาฯ และนัดหมายประชุมสภาฯ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไปส่วนในกรณีไม่รับร่างหลักการ
จะต้องปฏิบัติดังนี้ คือ สภา อบต.ฯ ต้องเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คน เพ่ือเป็น
คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติข้อบัญญัติงบประมาณ และทางผู้บริหารจะต้องเสนอ
คณะกรรมการ จ านวน 3 คน จากสมาชิกสภาฯ หรือไม่ใช่สมาชิกสภาฯ ก็ได้ เพ่ือให้
นายอ าเภอแต่งตั้งภายใน 7 วันจากนั้นคณะกรรมการทั้ง 6 คน จะต้องเลือก 
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คณะกรรมการจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ เข้ามาด ารงต าแหน่ง
ประธาน 1 คน และให้นายอ าเภอแต่งตั้ง ภายใน 7 วัน และเมื่อได้ครบ 7 คนแล้ว 
คณะกรรมการทั้ง 7 คน จะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติภายใน 15 วัน แล้วรวบรวมเสนอ
ต่อนายอ าเภอ นายอ าเภอก็จะเสนอให้นายก อบต. และนายก อบต.ต้องเสนอสภาฯ 
ภายใน 7 วัน หาก นายก อบต. ไม่เสนอนายอ าเภอต้องเสนอผู้ว่าฯ เพ่ือปลดนายก อบต.  
แต่ถ้านายอ าเภอเสนอให้นายก อบต.แล้ว นายก อบต. ได้เสนอสภา อบต. ภายใน 7 วัน  
สภาฯ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ถ้า
ภายใน 30 วัน สภาฯ พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าข้อบัญญัตินี้ตกไป และให้ใช้
ข้อบัญญัติเดิมไปพลางก่อน และนายอ าเภอต้องเสนอผู้ ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภา
ต่อไป 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภาฯ ขอเชิญนายก อบต.บ้านแดง แถลงรายละเอียดหลักการและเหตุผลต่อไป 
นางปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล    

บ้านแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแดง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง        

   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป       
ในปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านแดง มีสถานะการเงิน  ดังนี้   
1.1.1  เงินฝากธนาคาร   53,766,946.62 บาท 
1.1.2  เงินสะสม      96,628,202.84 บาท 

    1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม     23,453,800.63 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน   0  โครงการ   รวม   0  บาท   
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน   9 โครงการ  รวม     76,292.00บาท    
1.2 เงินกู้คงค้าง......................-.....................บาท   
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2564 
   2.1 รายรับจริง  จ านวน  58,309,284.71 บาท ประกอบด้วย  

    หมวดภาษีอากร          จ านวน     297,034.61  บาท
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       จ านวน     217,252.49  บาท
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จ านวน    790,225.84  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน        0.00    บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          จ านวน    355,600.60  บาท  
หมวดรายได้จากทุน          จ านวน           0.00    บาท 
หมวดภาษีจัดสรร          จ านวน 24,149,488.03 บาท 
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หมวดเงินอุดหนุน            จ านวน 32,499,683.14บาท 
    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          จ านวน 26,167,352.00 บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง      จ านวน  49,193,987.28  บาท ประกอบด้วย     
 งบกลาง                 จ านวน 13,483,758.00 บาท 

งบบุคลากร       จ านวน 17,485,540.00 บาท 
งบด าเนินการ      จ านวน  7,909,090.12 บาท 
งบลงทุน        จ านวน 5,259,659.00 บาท      
งบเงินอุดหนุน         จ านวน  5,035,940.16 บาท 
งบรายจ่ายอื่น                   จ านวน      10,000.00 บาท       

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน   387,087.00 บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่              จ านวน 5,364,000.00 บาท 
    2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม      จ านวน          -          บาท 
    2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้        จ านวน          -          บาท 

                        ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้ท่ี  58,200,000.00 บาท  ดังนี้ 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร     จ านวน  577,000.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  237,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน  850,000.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  311,000.00 บาท 

 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 24,125,000.00 บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน     จ านวน 32,100,000.00 บาท 

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้ท้ังสิ้น 53,495,000.00 บาท  ดังนี้ 
    งบกลาง                จ านวน 15,302,980.00 บาท 
    งบบุคลากร     จ านวน 20,016,747.00 บาท 
    งบด าเนินงาน                                                จ านวน  11,005,023.00 บาท 
    งบลงทุน                                                      จ านวน   7,691,650.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน                    จ านวน  4,173,600.00 บาท 

งบรายจ่ายอื่น      จ านวน      10,000.00 บาท 
   โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัย 

อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2562 มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอพิบูลย์รักษ์  

ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวม
ท้ังสิ้น 58,200,000 บาท 
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ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 58,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียด
ตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารท่ัวไป    จ านวน  12,272,492.00 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน   จ านวน    1,614,370.00 บาท 

   ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา    จ านวน  12,446,615.00 บาท 
 แผนงานสาธารณสุข    จ านวน   3,196,712.00 บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์   จ านวน   1,042,880.00 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน   3,334,091.00 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน      324,000.00 บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน       458,000.00 บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  6,971,400.00 บาท 
  แผนงานการเกษตร    จ านวน  1,236,460.00 บาท 
 ด้านการด าเนินงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง    จ านวน 15,302,980.00 บาท 
  ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น – บาท 
  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ที่ได้อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ 
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น 
  ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป 
 ตามข้อบัญญัตินี้  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2566  ในวาระท่ี 1 ก่อนการพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ 
นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต. หมู่ที่  5 ดีใจที่ได้ท าหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2566 ได้ศึกษารายละเอียดตามแผนงาน เห็นความแตกต่างจากเดิมคือ
เงินเดือนของผู้บริหาร ในฐานะที่เป็นนักการเมืองเหมือนท่านค่าตอบแทนน่าจะเพ่ิมขึ้น
เหมือนกัน 

นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15  ตามที่ได้ลงพ้ืนที่ได้ทราบความเดือดร้อนและความต้องการของ 
     ประชาชนคือต้องการไฟฟ้า โครงการต่างๆ ที่บรรจุในแผนก็ผ่านการประชาคมมาแล้ว 
     ทุกโครงการ  หมู่ที่ 15 ต้องการทั้งไฟฟ้า และถนนคอนกรีต ถ้าได้ทั้ง 2 อย่าง จะเป็น 
     เงินอุดหนุนก็ไม่ว่าอะไร ขอบคุณท่านนายกฯ 
นายพรพบิูลย์   บุญภา   ส.อบต.หมู่ที่ 10 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณ 
      ส าหรับการงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นทางหน่วยงานหรือชุมชนด าเนินการ 
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นายชัยพร  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 8 โครงการถนนคอนกรีต ขยายเขตไฟฟ้า รางระบายน้ า ที่ยังไม่ 
     ด าเนินการ ก็ขอให้คงไว้ 
นางสาวธัญญรัตน์ โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 2 ในปีถัดไปขอให้ท่านนายกฯพิจารณางบประมาณและมองเห็น 
     ความส าคัญของปัญหา ความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน อย่างเท่าเทียมและ 
     เสมอภาค  
นายสุรชัย  ศรีหวัง ส.อบต.หมู่ที่ 3  การส่งเอกสารขอให้ส่งในเวลาที่เหมาะสม  โครงการที่เสนอมา เป็น 
    โครงการที่แก้ไขปัญหาของประชาชน ขอให้แก้ไขให้ตรงกับความประสงค์ของชาวบ้าน 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ส าหรับการ 
                               อภปิรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระท่ี 1 ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ต่อไป 
                               จะเป็นการลงมติว่ารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
                               ว่าเห็นควรจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2566 ในวาระที่ 1  
                                หรอืไม่ 
มตทิี่ประชุม รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566  ในวาระท่ี 1 จ านวน 

14 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน   
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติ จ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
จ านวน 3 -7 คน โดยด าเนินการเลือกทีละ 1 คน ตามที่มีมติก าหนดจึงขอมติว่าเห็นควร 
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 5 คน หรือ7 คน 

นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่ 12  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน ผู้รับรองคือ  
นายชัยพร   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 8  และนายสวาท เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 

นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คนผู้รับรองคือ  
นายธนวัฒน์ บุญพา ส.อบต.หมู่ที่ 1 และนายค าบ่อ  บัวผัน  ส.อบต.หมู่ที่ 5 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน จ านวน 14 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คนเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยด าเนินการเลือกทีละ 1 คน  และแต่ละคนขอให้มี
ผู้รับรองอย่างน้อย จ านวน 2 คน โดยให้ที่ประชุมเสนอ คนที่ 1 

นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่ 12  เสนอ นายสวาท  เชี่ยวชาญ  ส.อบต.หมู่ที่ 15  
ผู้รับรอง นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 2 และนายสุรชัย  ศรีหวัง   

    ส.อบต.หมู่ที่ 3 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 จ านวน 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จาก

สมาชิกสภาฯทั้งหมด 15 คน  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอ คนที่ 2  
นายพี  อินจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่14  เสนอ นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 2 

ผู้รับรองคือ นายค าบ่อ  บัวผัน  ส.อบต.หมู่ท่ี 5 และนางสาวอนงค์  โมคา ส.อบต.หมู่ที่ 6    
มตทิี่ประชุม เห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 จ านวน 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จาก

สมาชิกสภาฯทั้งหมด 15 คน  
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นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอ คนที่ 3  
นายชัยพร   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 8 เสนอ นางบุญน า  ยมหาด   ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 ผู้รับรอง นายพรพิบูลย์  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 10 และนายธนพล ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 จ านวน 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จาก
สมาชิกสภาฯทั้งหมด 15 คน  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ สรุปได้คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3  คน ดังนี้ 
1. นายสวาท  เชี่ยวชาญ 
2. นางสาวธัญญรัตน์  โพธติาทอง  
3. นางบุญน า   ยมหาด 

เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบที่จะต้องมีการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ โดยให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงและนัดหมายในการประชุมเพ่ือเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์ เลขานุการสภาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน จึง
ขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 คน ด าเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือก ผู้ท า
หน้าที่ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติ ในเวลา 12.40 น. ณ ห้อง
ประชุมโชติพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ หลังจากที่คณะกรรมการแปรญัตติประชุมคัดเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯ น าผลการ
คัดเลือกประธานและเลขานุการ มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบด้วย โดยหลังจาก
รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านมาประชุมพร้อมกัน
อีกครั้งในเวลา 13.15 น. 

- พักการประชุม– 

เริ่มประชุม เวลา 13.15 น. 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ แจ้งให้ทราบถึง

การเลือกประธาน และเลขานุการของกรรมการแปรญัตติ และชี้แจงรายละเอียดห้วง
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อไป 

นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์ เลขานุการสภาฯ จากการประชุมเพื่อเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ได้มติดังนี้ 

นายสวาท  เชี่ยวชาญ          ส.อบต.หมู่ที่ 15  เป็นประธานกรรมการฯ 
นางบุญน า   ยมหาด           ส.อบต.หมู่ที่ 11  เป็นคณะกรรมการฯ   
นางสาวธัญญรัตน์  โพธติาทอง ส.อบต.หมู่ที่  2   เป็นเลขานุการกรรมการฯ 

 ส าหรับการก าหนดห้วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตินั้น ตามระเบียบต้องก าหนด   
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่รับร่างหลักการ ดังนั้น จึงขอก าหนดห้วงระยะเวลาใน 
การเสนอค าแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง คือ ในวันที่ 6,7 และ8 เวลา 
08.30 – 16.30 น. โดยคณะกรรมการแปรญัตติจะท าการประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปร 
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ญัตติ ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยจะเชิญผู้บริหารท้องถิ่นมาชี้แจงต่อ
คณะกรรมการฯ และเชิญสมาชิกสภาฯ ที่เสนอค าแปรญัตติมาชี้แจง 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ หลังจากท่ีได้รับหลักการในวาระท่ี 1 และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปร
ญัตติเรียบร้อยแล้ว จึงขอก าหนดการประชุมสภาฯ ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวัน
จันทร์ ท่ี 15 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการ  ต้ังแต่เวลา 
09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง  การแต่งกายสวม
เสื้อผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 

      3.2  ญัตติขออนุมัติการส่งมอบถนนในการดูแลบ ารุงรักษา ถนนสายบ้านนายม - 
            บ้านไชยวานน้อย ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร ให้แก่กรมทางหลวงชนบท สาขา 
                                    อ าเภอพิบูลย์รักษ์ และเห็นชอบการท าประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในเขตต าบลบ้านแดง 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภา อบต.บ้านแดง  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงในรายละเอียด 
นายสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต.บ้านแดง  ถนนเส้นบ้านไชยวาน - บ้านหนองบัวสะอาด เชื่อต่อบ้าน 
                               นายม เป็นถนนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง รับผิดชอบ  กรมทางหลวงชนบท   
                               มคีวามต้องการถนนเส้นนี้ไปดูแลเพื่อท าโครงข่ายถนน จึงขอถนนเส้นน้ีไปดูแล และให้   
                               สภาฯ อนุมัติให้ถนนเส้นนี้ในการดูแลของกรมทางหลวงชนบท เพื่อจะได้ยื่นเรื่องขอ  
                               งบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป ระยะท่ีจะมอบคือ 1,875 เมตร  
นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ท่ี 13  การมอบถนนให้ทางหลวงชนบท ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดีมาก ลดภาระ 
     ค่าใช้จ่ายของ อบต.และให้หน่วยงานที่มีงบประมาณมากเป็นผู้ดูแล และเห็นชอบการท า 
                               ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ในเขตต าบลบ้านแดง 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย สอบถามหรือแนะน าสิ่งใดเพิ่มเติม 
                               หรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบการส่งมอบถนนสายบ้าน 
     นายม -บ้านไชยวานน้อย หรือไม่ 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบการส่งมอบถนนสายบ้านนายม -บ้านไชยวานน้อย และเห็นชอบการท า 
                               ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ในเขตต าบลบ้านแดง   จ านวน 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
                               จากสมาชิกสภาฯท้ังหมด 15 คน 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องอื่น ๆ  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภา อบต.บ้านแดง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในเรื่องอื่นๆหรือไม่ 
นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ท่ี 13 ตามท่ีเคยแจ้งท่านนายกฯว่ามีความต้องการเครื่องจักร จาก อบจ.  
     โดยให้ทาง อบต.ของเราฝ่ายรับผิดชอบน้ ามัน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องถนนท่ีช ารุดใน 
     หมู่บ้าน 
นายพูลศักดิ์  ศณีวิชา ส.อบต.หมู้ท่ี 12 ต้นไม้และเถาวัลย์ขึ้นสายไปไฟเส้นทางไปลาดควาย และ สามแยกวัด 
     บ่อศิลา มีเถาวัลย์ขึ้นสายไฟจ านวนมาก เกรงจะเกิดอันตราย ฝากเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
      ดูแลด้วย 
นายสุริยา  ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา งบประมาณ ตั้งเงินอุดหนุนไว้ หมู่บ้านละ 5,000 บาท เหลือเวลา 2  
                               เดือน มีหมู่ที่ 3, 9, 12 และหมูท่ี 14 ยังไม่ขอรับงบประมาณไปด าเนินการ หมู่บ้านท่ีรับไป    
                               แล้วขอให้รายงานผลการใช้งบประมาณ รายงานท้ังงบท่ีได้รับอุดหนุน และงบประมาณ 
                               สมทบท่ีท่านมี  ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ หากท่านไม่รายงานผลการด าเนินงาน  
      ในปีงบประมาณถัดไป หรือในปี 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ไม่อุดหนุน   
                                งบประมาณให้ท่านก็ได้ เป็นข้อตกลงที่ได้ลงนามกันก่อนรับงบประมาณ หากมีข้อสงสัย    
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           สามารถสอบถามได้ ประเพณีท้องถิ่นหมายถึงฮีตสิบสองครอง14 ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับองค์การ               
             บริหารส่วนต าบลบ้านแดงด าเนินการ เช่น  โครงการลอยกระทง  โครงการบุญบั้งไฟ 

นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด  ขอแจ้งข่าวดีส าหรับสมาชิกสภา และผู้บริหาร เนื่องจากการ 
    ประมาณการคา่ใช้จ่าย รายได้ในปีงบประมาร 2564  เกิน 25 ล้าน จึงเข้าเกณฑ์การ 
    ปรับขึ้นค่าตอบแทน และจะได้รับในปีงบประมาณ 2566 
นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผอ.กองช่าง เรื่องป้ายโครงการท่ีท่านสอบถามมาว่าท าไม่มีชื่อคณะกรรมการ ทาง 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ด าเนินการหนังสือกระทรวงมหาดไทย เลขท่ี  
      0808.2/ว 2808 ลงวันท่ี  20 สิงหาคม 2547 เรื่อง การป้องกันการทุจริตและมีส่วน 
    ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้ายเกี่ยวกับงาน                       
        ก่อสร้างให้มีป้ายแสดงรายละเอียด 2 ประเภท คือ 1. แผ่นป้ายในระหว่างการ 
                               ด าเนินการก่อสร้าง เป้นแผ่นป้ายไวนิล ระบุข้อความ คือ 1.1 ชื่อ อปท. 1.2 ประเภท 
     และชนิดของสิ่งก่อสร้าง 1.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 1.4 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
      ของผู้รับจ้าง 1.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด  1.6 วงเงินงบประมาณที่ได้ 
      ต้ังไว ้1.7 ราคากลาง 1.8 วงเงนิค่าก่อสร้างตามท่ีได้ลงนามในสัญญาจ้าง 1.9 ช่ือ 
     กรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้คุมงาน 2. แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
      2.1 ชื่อ อปท. 2.2 ประเภทและชนิดสิ่งก่อสร้าง  2.3 ประงบประมาณที่ท าการ 
     ก่อสร้าง 2.4 วงเงินค่าก่อสรา้ง และแหล่งเงินท่ีก่อสร้าง 2.5 ระยะเวลาท่ีผู้รับจ้างรับ 
     ประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา  
นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ท่ี 15 ตามท่ีเคยแจ้งถนนบ้านโพธิ์ – บ้านดงยาง โค้งล าห้วยไม่มีแนวกั้น  
      ฝากผู้บริหารประสานทางหลวงให้รีบแก้ไข อีกเส้น บ้านพรพิบูลย์- บ้านดงไร่ หลักกิโล   
     โดนน้ าซัดไปหายไปหลายหลัก 3.เรื่องคลองส่งน้ า เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีงบประมาณ  
     30,000 บาท ท าตามงบประมาณที่มี 4. ถนนวัดป่าดงยางใหญ่-ร้านสมปอง ถนนเป็น 
     โคลนตม สัญจรไป-มาไม่ได้ 5.โครงการตามข้อบัญญัติปี2565 อีก 2 เดือนจะหมด 
      งบประมาณ จะด าเนินการทันหรือไม่ 
นายชัยพร  บุญภา ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ขอทราบความคืบหน้ารางระบายน้ า ของหมู่ท่ี 8 สายวัฒนธรรม  
      ห้วงฤดูฝน ถนนเส้นไปวัดดงบ่อตอนนี้สภาพเป็นโคลนตม พอจะมีงบประมาณในการ 
     ซ่อมแซมหรือไม ่
นายพี  อินจันทร์  ส.อบต.หมู่ท่ี 14  ถนนท่ีเป็นหลุม บริเวณหนองซ าแฮด - บ้านดงไร่ เกรงว่าจะเกิด 
      อุบัติเหตุ ให้รีบแก้ไข น้ าเซาะยางมะตอย และถนนไม่มีลูกระบาด ทางเข้าบ้านดงไร่ –  
      จากทางบ้านดอนกลอย มีลูกระนาดจากทางออก แต่ไม่มีลูกระนาดทางเข้าหมู่บ้าน 
      เพื่อเตือนการสัญจรเข้าเขตชุมชน นักเรียนสัญจรถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก 
นางสาวปิยวรรณ มีไชยมาตร์ นายกอบต.บ้านแดง ในส่วนของปัญหาต่างๆ ท่ีสมาชิกแจ้งมา ฝ่ายบริหารจะรับไป 
      พิจารณาทุกเรื่อง เรื่องรางระบายน้ าจะให้ผอ.กองช่างชี้แจง นายกฯจะแจ้งเรื่อง  
       สทนช.ส านักงานทรัพยากรน้ า ประสานเรื่องโครงการขุดลอก ให้แต่ละท่านไปส ารวจ 
      ว่าหมู่บ้านของท่านต้องการขุดลอกหรือไม่  เรื่องระบบประปาผิวดิน หมู่บ้านใด 
     ต้องการน้ าเพื่อการเกษตร จับกลุ่ม 7-10 คน จ านวน 20 โครงการ งบอุดหนุนเฉพาะ 
      กิจ ถ้ากรมส่งเสริมอนุมัติงบประมาณ นายกฯจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกที 
นายชัยสิทธิ์  อ าเคน  ผอ.กองช่าง  การด าเนินข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีโครงการท่ียังไม่ลงนาม 
      สัญญา ประมาณ 4 โครงการ ต่อไปก็จะเป็นงานรางระบายน้ า และถนนลาดยาง พยายาม 
     เสร็จจากร่างข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ก็จะเร่งขอ้บัญญัติ ประจ าปี 
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      ประมาณ 2565 ให้เสร็จ เส้นหนองโนคือ เส้นที่จะหลังวัดป่าไปถึงเส้นบ้านโนนลือชัย  
     ได้ขึ้นทะเบียนถนนเรียบร้อยแล้ว 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใด 
       เสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม 
        เป็นอย่างดี  

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

     
        วัลลภ   จ าปาศักดิ์ 
     (นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์)    

                 เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 

.คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
                              บุญปัน   ประทัยบุตร 

 (นายบุญปัน   ประทัยบุตร)    
     ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

            สวาท  เชี่ยวชาญ  

                                                      (นายสวาท  เชี่ยวชาญ)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
            ค าบ่อ   บัวผัน 

    (นายค าบ่อ   บัวผัน)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
- ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
      
                                                    นายประสิทธิ์  อึงสะกาว 
             (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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